

Số: 99 /BC-STC

Đồng Tháp, ngày 18 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO

Về việc Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 06 tháng đầu năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020

Căn cứ Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2020 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2020; Nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân Tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và theo nội dung đăng ký giao ước thi đua năm 2020; Kế hoạch thi đua số 2824/KH-STC ngày 16 tháng 12 năm 2020 của Sở Tài chính

Căn cứ công văn số 991/SNV-TĐKT ngày 21 tháng 5 năm 2020 của Sở Nội vụ về việc Báo cáo Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 06 tháng đầu năm 2020, Sở Tài chính báo cáo kết quả thực hiện phong trào thi đua 06 tháng đầu năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020 như sau:

PHẦN I

TÌNH HÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

I. THI ĐUA THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

Thực hiện kế hoạch chương trình công tác năm và bản cam kết thực hiện các chỉ tiêu đối với UBND Tỉnh, Sở Tài chính đã tổ chức triển khai phong trào thi đua yêu nước với chủ đề “Đoàn kết, năng động, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ và đạo đức, lối sống”. Qua phong trào thi đua, Sở đã chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình công tác 06 tháng đầu năm với các nội dung sau:

- Đến thời điểm báo cáo Sở đã xử lý 22 văn bản có yêu cầu thời gian xử lý phần mềm giao việc của Tỉnh, cụ thể: giải quyết đúng và trước hạn là 20 và 02 hồ sơ đang xử lý.

- Chủ động giải quyết công việc theo thẩm quyền, không đùn đẩy trách nhiệm; cải thiện chỉ số CCHC (PAR), phần đầu điểm số CCHC của đơn vị đạt từ 80 điểm trở lên. Công tác giải quyết TTHC được thực hiện đúng quy định về thời gian, mẫu biểu, số lượng hồ sơ theo yêu cầu. Đến thời điểm báo hồ sơ giải quyết TTHC là 252 hồ sơ, trong đó không có trường hợp giải quyết hồ sơ trễ hạn.

- Tính đến thời điểm báo cáo Sở quản lý điều hành ngân sách 06 tháng đầu năm ước thực hiện tổng thu ngân sách là: 4.157 tỷ đồng, so với dự toán đạt 49%, so với cùng kỳ năm 2019 giảm 7% (năm 2019: 4.448 tỷ đồng) và ước thực hiện chi NSDP là 6.670 tỷ đồng, đạt 49% so với dự toán năm; trong tổng chi, phần ngân sách cấp Tỉnh chi 3.396 tỷ đồng và ngân sách huyện chi 3.275 tỷ đồng.

- Thực hiện thẩm định, xét duyệt quyết toán năm 2019 các đơn vị; thẩm định phương án giao quyền tự chủ tài chính cho đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2020-2022, đồng thời báo cáo UBND Tỉnh dự kiến lộ trình sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2020-2025. Tham mưu UBND Tỉnh các nội dung: về việc hỗ trợ cho người tham gia công tác phòng chống dịch Covid-19; báo cáo kết quả thực hiện tự chủ năm 2019¹; báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2019, xây dựng Kế hoạch thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2020. Đến thời điểm báo cáo, đã hoàn thành công tác bàn giao của Trung tâm Phát triển quỹ đất và tham mưu UBND Tỉnh giải quyết chế độ nghỉ việc của viên chức Trung tâm

- Thẩm tra quyết toán vốn hoàn thành thực hiện 60 công trình với giá trị phê duyệt khoảng 586,208 tỷ đồng; trình UBND Tỉnh giao vốn sự nghiệp mang tính chất đầu tư xây dựng cơ bản mỗi năm trên 100 tỷ đồng²; Công tác theo dõi vốn giải ngân vốn đầu tư đến ngày 30/05/2020 tỷ lệ giải ngân đạt khoảng 11% so với kế hoạch.

- Thẩm định trình mua sắm tài cho 58 lượt đơn vị với tổng giá trị thẩm định gần với tổng giá trị thẩm định gần 231 tỷ đồng; thanh lý tài sản (22 ô tô) với tổng nguyên giá hơn 9,4 tỷ đồng; điều chuyển tài sản³ với tổng nguyên giá hơn 1,2 tỷ đồng và Quyết định điều chuyển tài sản theo thẩm quyền cho 01 đơn vị, với tổng nguyên giá là 3.606 triệu đồng; thanh lý tài sản tại 05 đơn vị (03 xe ô tô), với tổng nguyên giá hơn 2 tỷ đồng; phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm trang thiết bị làm việc theo phương thức tập trung 02 gói thầu, với tổng giá trị hơn 20 tỷ đồng và Hội đồng thẩm định giá đất tổ chức 10 cuộc họp thông qua 37 dự án, trình UBND tỉnh ban hành giá đất cụ thể làm cơ sở lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn Tỉnh.

- Sở tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh tháo gỡ kịp thời những khó khăn cho doanh nghiệp, đồng thời tham mưu xử lý các chính sách chế độ liên quan đến doanh nghiệp theo đúng quy định, trong kỳ đã trình Ủy ban nhân dân Tỉnh một số nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của 03 công ty cổ phần⁴; về kinh phí hỗ trợ người bán vé số trong mùa dịch covid-19 của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết và hồ sơ đấu giá cho thuê tài sản và quyền sử dụng đất Nhà máy nước mặt Đông Bình. Bên cạnh đó, công tác báo cáo tình hình quản

¹ Theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP; Nghị định 43/2006/NĐ-CP; Nghị định 54/2017/NĐ-CP và Nghị định 141/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

² Vốn miễn thù lợi phí, vốn Nghị định 35 và vốn sự nghiệp nông thôn mới.

³ Xe ô tô từ Sở Giáo dục Đào tạo sang Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật; Chi cục Bảo vệ môi trường sang Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Tỉnh

⁴ Công ty CP Xây lắp và Vật liệu xây dựng; Công ty CP Cấp nước và MTĐT; Công ty CP Thương mại Dầu khí.

lý doanh nghiệp trên địa bàn cũng được tham mưu thực hiện kịp thời về UBND Tỉnh như: Báo cáo tình hình cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước năm 2019; tình hình triển khai Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 23/09/2019 của Chính phủ; báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc Tỉnh quản lý năm 2019; về kết quả giám sát tài chính năm 2019 của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước. Ngoài ra, còn tham gia góp ý chủ trương đầu tư 12 dự án của các doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh Đồng Tháp.

- Thực hiện thanh tra và báo cáo kết quả thanh tra tại 02 đơn vị của năm 2019 chuyển sang: Ngân sách huyện Hồng Ngự; Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm tỉnh Đồng Tháp. Triển khai thanh tra tại 01 đơn vị (Trung tâm ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao) theo kế hoạch. Ngoài ra, tham gia các Đoàn thanh tra, kiểm tra theo yêu cầu của Thanh tra Tỉnh và chỉ đạo của Tỉnh như: kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, kiểm tra tại Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí.

- Thường xuyên duy trì việc kiểm tra hệ thống mạng phục vụ Tabmis, kịp thời khắc phục sự cố máy tính cho Phòng Tài chính-Kế hoạch các huyện, thị, TP và các xã, phường, thị trấn đảm bảo kênh truyền hoạt động thông suốt. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông khắc phục sự cố Trang thông tin điện tử của cơ quan và cập nhật thông tin hoạt động quản lý, tuyên truyền, công khai ngân sách của ngành trên Trang thông tin điện tử của Sở, từ đầu năm đến nay Trang web của Sở đã cập nhật trên 406 tin, bài (290 văn bản chỉ đạo điều hành, 32 văn bản QPPL và 84 tin liên quan lĩnh vực quản lý của ngành).

- Trung tâm Dịch vụ Tài chính tiếp tục liên kết thực hiện công tác kiểm toán và thẩm định giá, trong kỳ thực hiện thẩm định giá 12 hợp đồng cho các tổ chức nhà nước và doanh nghiệp, với giá trị thẩm định trên 29 tỷ đồng. Thực hiện thẩm tra quyết toán 153 hồ sơ, giá trị thẩm tra 502,5 tỷ đồng (so đề nghị giảm 2,4 trđ), đồng thời tổ chức 12 lớp tập huấn về chuyên môn cho các đơn vị trên địa bàn tỉnh với 645 học viên tham gia. Song song đó, công tác mua sắm tài sản tập trung cũng được triển khai thực hiện đúng quy định, đến nay đã ký thoả thuận khung gói thầu mua sắm máy móc thiết bị làm việc (máy chiếu, máy in, máy photocopy, máy fax).

II. THI ĐUA THỰC HIỆN CHỦ TRƯỞNG CỦA ĐẢNG, CHÍNH SÁCH VÀ PHÁP LUẬT CỦA NHÀ NƯỚC, XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

1. Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước.

- Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng là Nghị quyết có tầm quan trọng của Đảng, của dân tộc, xác định điều này Sở đã nghiêm túc quán triệt và tổ chức thực hiện tại cơ quan và lồng ghép với việc thực hiện Chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo đó, Sở đã thực hiện triển khai cho đảng viên và quần chúng viết cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất

đạo đức, lối sống, không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, kết quả có 100% CCVC cơ quan viết cam kết. Thực hiện các hoạt động sinh hoạt chuyên đề trong sinh hoạt chi bộ, trong đó có những chuyên đề nói về đạo đức lối sống và tấm gương Bác. Phối hợp với Đảng ủy tổ chức sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.

- Đơn vị thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến các đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, 06 tháng đầu năm triển khai, giới thiệu văn bản QPPL được thực hiện thông qua cổng thông tin của Sở và gửi các phòng. Thường xuyên cập nhật chế độ chính sách chuyên ngành, chủ động đề xuất thực hiện các quy định mới của ngành phù hợp với quy định chung và tình hình thực tế địa phương.

- 100% công chức, viên chức chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước và nội quy, quy chế cơ quan.

- Sở đã thực hiện triển khai cho cán bộ, công chức, viên chức cơ quan thực hiện nghiêm Công văn số 432/UBND-NC ngày 25/10/2016 của Ủy ban nhân dân Tỉnh và công văn 168-CV/TU ngày 18/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc không uống rượu bia trong giờ hành chính và buổi trưa các ngày làm việc. Theo đó Sở không có công chức vi phạm. Đẩy mạnh tuyên truyền Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ, nhất là quy định xử phạt vi phạm về nồng độ cồn và các quy định liên quan đến an toàn giao thông trong Luật phòng chống tác hại của rượu, bia để cán bộ, công chức, viên chức cơ quan biết, tuyên truyền thực hiện đảm bảo an toàn giao thông phù hợp với chủ đề “Đã uống rượu, bia – không lái xe”.

2. Tổ chức có hiệu quả, có cách làm hay để tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị.

Xác định việc tổ chức thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cơ quan là việc làm hết sức quan trọng nhằm rèn luyện tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trong công chức, viên chức, tiếp tục phát huy những thành quả đạt được những năm trước, 06 tháng đầu năm 2020 Lãnh đạo Sở cùng Đảng ủy và các đoàn thể đã triển khai thực hiện nội dung trên, theo đó, tiếp tục thực hiện quy tắc ứng xử cho công chức, viên chức viết cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

3. Công tác xây dựng Đảng:

Cấp ủy Đảng và Lãnh đạo cơ quan tập trung chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua và hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua do cơ quan cấp trên phát động, đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả. Đảng ủy, Lãnh đạo Sở trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng; Từng cán bộ, đảng viên và quần chúng cơ quan phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu và là hạt nhân trong các phong trào thi đua ở cơ quan gắn với việc

“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Do đó, nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động cơ quan về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

4. Kết quả hoạt động của đoàn thể:

Tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên luôn được quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất trong việc thực hiện nhiệm vụ. Tạo mọi điều kiện cho đoàn thể chủ động trong hoạt động, kết quả 06 tháng đầu năm 2020 Công đoàn và Đoàn thanh niên tổ chức phát gạo đến các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trong mùa dịch Covid-19 ở 02 xã (xã Phương Trà và Thị trấn Mỹ Thọ) thuộc huyện Cao Lãnh, tuyên truyền nâng cao nhận thức đến công đoàn viên, người lao động trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, chủ động tự thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch và tuyên truyền đến công đoàn viên về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

III. THI ĐUA THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG:

1. Phát động thi đua:

- Sở đã phát động phong trào thi đua với chủ đề “Đoàn kết, năng động, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ và đạo đức, lối sống”, phong trào chia thành 02 giai đoạn. Qua một năm, Sở đã thực hiện tốt các nội dung thi đua. công chức, viên chức đăng ký và thực hiện tốt các nội dung thi đua cũng như các hoạt động hỗ trợ do đoàn thể tổ chức. Tuy nhiên, qua phát động thi đua có 100% các phòng, Trung tâm Dịch vụ Tài chính và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan tham gia, trong đó có 67 cá nhân đăng ký sáng kiến; 09 TTLĐXS và nhiều Bằng khen cho tập thể và cá nhân.

- Nội dung Kế hoạch thi đua đã phân công cụ thể nhiệm vụ các phòng chuyên môn (cụ thể theo chương trình công tác năm của Sở Tài chính), ngoài ra, còn phân công cho Công đoàn và đoàn Thanh niên theo chức năng, nhiệm vụ của mình tổ chức giám sát và phối hợp thực hiện các phong trào thi đua cũng như các hoạt động hỗ trợ cho phong trào.

- Ngoài phong trào thi đua chung, Sở còn tổ chức cho CCVC cơ quan thực hiện đăng ký thi đua an toàn giao thông, Thi đua chuyên đề do Khối đề ra, Đăng ký xây dựng cơ quan an toàn về an ninh trật tự. Để thực hiện tốt các nội dung thi đua trên, Sở đã cùng đoàn thể thực hiện tuyên truyền về Luật giao thông; Thực hiện các nội dung để nâng cao hiệu quả trong ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện củng cố lực lượng bảo vệ, tự vệ cơ quan. Kết quả 06 tháng đầu năm không có công chức vi phạm giao thông, việc ứng dụng công nghệ thông tin được cải thiện, đảm bảo tốt trật tự an toàn cơ quan.

Sở thực hiện phối hợp, phân công các đoàn thể thực hiện một số nội dung như kiểm tra, giám sát và tổ chức các hoạt động hỗ trợ cho phong trào thi đua như giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Hội nghị CB.CCVC; quy chế chi tiêu nội bộ; việc tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong năm.... Tính đến thời điểm báo cáo, các đoàn thể đã hoàn thành chương trình, kế

hoạch đề ra. Qua phong trào đoàn thể công chức, viên chức đã nâng cao ý thức đạo đức, tinh thần phục vụ, tinh tiên phong trong hoạt động.... Chính những hoạt động này đã góp phần tích cực trong việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.

2. Kết quả xét thi đua giai đoạn I/2020:

Sau đánh giá sơ kết thi đua giai đoạn I/2020, Hội đồng Thi đua Khen thưởng Sở đã thống nhất xét khen thưởng cho 04 tập thể và 18 cá nhân đã có nhiều thành tích trong phong trào thi đua yêu nước của Sở.

IV. ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT

1. Thuận lợi:

- Duy trì thường xuyên công tác tuyên truyền, giáo dục về ý thức trách nhiệm trong công việc và quy tắc ứng xử cơ quan, đã tạo nên ý thức về sự tự học tập, rèn luyện bản thân cả về chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức công vụ của từng công chức, viên chức.

- Quy chế phối hợp giữa chính quyền với Đảng ủy và các Đoàn thể được thực hiện nghiêm là thuận lợi trong việc thực hiện các nội dung thi đua.

- Công tác thi đua được duy trì thường xuyên, có nề nếp; Nội dung thi đua phù hợp thực tế đơn vị và có tính chất mở nên đã tạo sự chủ động định hướng tổ chức thi đua của các đơn vị thuộc Sở.

- Phong trào được tổ chức công khai, minh bạch và khen thưởng kịp thời nên đã tạo động lực tốt cho phong trào chung.

2. Khó khăn: không.

3. Giải pháp khắc phục khó khăn: không.

4. Kiến nghị và đề xuất giải quyết những khó khăn vướng mắc, những bất hợp lý trong công tác thi đua, khen thưởng: Không.

PHẦN II

MỘT SỐ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM

06 THÁNG CUỐI NĂM 2020

I. NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 06 THÁNG CUỐI NĂM 2020

a) Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến hiệu quả Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành đến toàn thể cán bộ CCVC cơ quan hiểu rõ vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng, qua đó xác định công tác thi đua, khen thưởng là động lực quan trọng thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

b) Tiếp tục phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong việc phối hợp tổ chức phong trào thi đua, vận động công chức, viên chức tham gia các phong trào thi đua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

c) Thực hiện hiệu quả công tác bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng nhằm tạo động lực, động viên, khuyến khích CBCCVC hoàn thành nhiệm vụ được giao.

d) Công tác bình xét thi đua, khen thưởng kịp thời, đúng quy định.

II. GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN

a) Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2020 của UBND Tỉnh, của Sở gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

b) Tăng cường công tác phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức đoàn thể đổi mới nội dung, hình thức tổ chức phong trào thi đua yêu nước.

c) Thực hiện hiệu quả công tác bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng, đảm bảo kịp thời, chính xác, công khai, công bằng đúng đối tượng.

d) Thường xuyên kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng; phát huy vai trò, trách nhiệm của các thành viên trong việc tham mưu triển khai phong trào thi đua và thực hiện chính sách khen thưởng.

Trên đây là nội dung báo cáo sơ kết thi đua, khen thưởng 06 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020 của Sở Tài chính./.

Nơi nhận:

- Khối thi đua 5;
- Sở Nội vụ;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, VP_(P).

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Văn Cả

TỔNG HỢP
CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2020
(Kèm theo Báo cáo số: 99/BC-STC ngày 18 tháng 6 năm 2020 của Sở Tài chính)

STT	Hình thức khen thưởng	Số lượng khen thưởng trong năm			Khen thưởng thường xuyên				Khen thưởng chuyên đề		Khen thưởng đột xuất	
		Tổng số	Số lượng khen cho tập thể - chiếm tỷ lệ (%)	Số lượng khen cho cá nhân – Chiếm tỷ lệ (%)	Tổng số	Tỷ lệ %	Cá nhân là lãnh đạo quản lý (lãnh đạo từ cấp phòng trở lên)	Cá nhân không là lãnh đạo quản lý	Số lượng	Tỷ lệ (%)	Số lượng	Tỷ lệ (%)
1	Giấy khen	22	04/09 (44,44%)	18/69 (26,08%)								
2	Chiến sĩ thi đua cơ sở											
3	Lao động tiên tiến											
4	Chiến sĩ tiên tiến											
5	Tập thể Lao động tiên tiến											
	Tổng cộng:	22										

Ghi chú: 06 tháng đầu năm khen thưởng cho 04 tập thể và 18 cá nhân.